



# สรุปข่าว สร.

ประจำวัน  
23 พฤษภาคม 2564



ประเด็นข่าว

## โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

### สถานการณ์ประจำวัน

-สถานการณ์ในประเทศ 22 พ.ค. พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 3,052 ราย แบ่งเป็น ในประเทศ 2,406 ราย จากต่างประเทศ 41 ราย ในจำนวนนี้เป็นคนไทย กลับมาจากกัมพูชา 35 ราย และจากเรืออัมพวา 605 ราย ยอดสะสม 126,118 ราย ยังรักษาอยู่รพ. 42,955 ราย อากาศหนัก 1,216 ราย ใส่เครื่องช่วยหายใจ 409 ราย หายป่วยสะสม 82,404 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 24 ราย เสียชีวิตสะสม 759 ราย **สถานการณ์ทั่วโลก** ผู้ติดเชื้อ 167,028,905 ราย เสียชีวิต 3,468,022 ราย รักษาหาย 147,943,443 ราย **ประเด็นที่น่าสนใจ** ได้แก่ **เวียดนาม** เจรจาร์สเซียผลิตวัคซีนสปุตนิก-วี ในประเทศ **ไต้หวัน** ผู้ติดเชื้อเริ่มคงที่ รัฐเรียกร้องให้ประชาชนอย่าปล่อยข่าวลือ ขอให้ติดตามข่าวจากทางการ **สหรัฐฯ** ผลิตวัคซีนให้ทหารเกาหลีใต้ 550,000 นาย ที่ทำงานใกล้ชิดกับกองกำลังอเมริกัน **ผลการประชุมสุขภาพโลก** บริษัทผู้ผลิตวัคซีนโควิด 19 ประกาศให้ค้ำประกันจะบริจาควัคซีนกว่า 1.3 พันล้านโดสให้กับประเทศรายได้ปานกลางและยากจน ภายในปี 2564 **อินเดีย** ประกาศงดส่งออกวัคซีนจนถึงปีหน้า เนื่องจากโรคโควิด 19 ระบาดในประเทศเข้าขั้นวิกฤต

### ประเด็นที่มีผลกระทบ

#### 1.พบสายพันธุ์แอฟริกาใต้ในคลัสเตอร์ตากใบ

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ผู้จัดการ, ฐานเศรษฐกิจ, thestandard, js100, newtv, thaipbs, amarin, acnews

-นักวิจัยและนักวิทยาศาสตร์กลุ่ม COVID-19 Network Investigations หรือ CONI เผยแพร่เรื่องการระบาดในประเทศของสายพันธุ์แอฟริกาใต้ B.1.351 ระบุว่าได้รับการประสานจาก สร. ให้ร่วมสืบสวนคลัสเตอร์ จ.นราธิวาส โดยอาจเป็นคลัสเตอร์ติดเชื้อต่อเนื่องจากผู้ลักลอบเข้าเมือง ได้รับตัวอย่างเมื่อ 17 พ.ค. และคัดเลือกมา 3 ตัวอย่างเพื่อถอดรหัสพันธุกรรมระดับจีโนม การแปลผล 3 ตัวอย่างให้ผลมากกว่า 80%

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. (มติชน, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (เดลินิวส์, แนวหน้า, สยามรัฐ, กท.ธุรกิจ, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, js100, isaranews, newtv, pptvhd36)

-เพจเพชบุ๊ค สวท.สุโขทัย-ลก อ้างพบผู้ติดเชื้อโควิดสายพันธุ์แอฟริกาใต้ B.1.351 จากคลัสเตอร์เกาะสะท้อน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส ซึ่งส่งผลกระทบต่อการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันมนุษย์ต่อไวรัส และลดประสิทธิภาพการทำงานของวัคซีน จึงต้องเร่งฉีดวัคซีนให้ครอบคลุมจำนวนประชากรให้มากที่สุด และมีข่าวจากเว็บไซต์สื่อทีวีดิจิทัลแห่งหนึ่งว่า เชื้อโควิดสายพันธุ์แอฟริกาใต้มาจากคลัสเตอร์เรือนจำนราธิวาสที่พบการระบาดก่อนหน้านี้ แต่เรือนจำนราธิวาสยืนยันว่าไม่เป็นความจริง

-พล.ท.เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 กล่าวว่า ตรวจสอบแล้วข่าวไม่ถูกต้อง คลัสเตอร์เรือนจำนราธิวาสได้แก้ปัญหาจนไม่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่มาระยะหนึ่ง ส่วนคลัสเตอร์เกาะสะท้อน มีการตรวจเชื้อเพิ่ม 2-3 ราย ยังไม่มีการยืนยันว่าเป็นสายพันธุ์ใด แต่มีข้อมูลว่าน่าจะติดเชื้อโควิด

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ข่าวสด

-นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เผย โควิดสายพันธุ์อินเดีย-แอฟริกา ระบาดภาคใต้ แต่ยังไม่เข้า กทม. เตรียมตรวจเฝ้าระวังหาเชื้อในพื้นที่

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.มติชน

-ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา หัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ จุฬาฯ ระบุ กรณีพบเชื้อกลายพันธุ์สายพันธุ์แอฟริกาใต้ ใน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส เป็นเรื่องจริง เบื้องต้นตรวจพบเชื้อมาก่อนสถานที่กักกันโรค จึงคาดว่ามีการติดเชื้อในประเทศไทยแล้ว ทั้งนี้ สายพันธุ์แอฟริกาใต้มีความสามารถในการแพร่กระจายโรคได้รวดเร็ว ทำให้เกิดอาการรุนแรง ต่อดื้อวัคซีนแทบทุกชนิด ขอให้รัฐบาลเร่งปูพรมฉีดวัคซีนที่มีอยู่ให้ประชาชนอย่างรวดเร็ว ใครพร้อมขอให้ฉีดได้เลย

#### 2.ข่าวปิดเบือนระบบฉีดวัคซีนของ กทม.

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์สปริงนิวส์, กท.ธุรกิจ, ฐานเศรษฐกิจ

-กรมควบคุมโรค ชี้แจงกรณีเพจเพชบุ๊คศูนย์ข้อมูล COVID-19 เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการเปิดระบบ Web based ของ กทม. สำหรับประชาชนทั่วไป อายุ 18-59 เพื่อให้จองฉีดวัคซีนโควิด 19 ผ่านร้านสะดวกซื้อ เริ่ม 25 พ.ค. 2564 เป็นข้อมูลบิดเบือน ล่าสุด ทางเพจได้แก้ไขข้อมูลว่า 25 พ.ค. 2564 เปิดตัวระบบ Web Based ส่วน 7 มิ.ย. 2564 เริ่มฉีดวัคซีน

#### 3.คำแนะนำระบบการฉีดวัคซีน

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ผู้จัดการ

-ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ จุฬาฯ แนะนำการจัดฉีดวัคซีนโควิด 19 ทุกจุดในประเทศ โดยไม่ต้องลงทะเบียนแคมป์บัตรประจำตัวประชาชน เพื่อความสะดวกและเข้าถึงได้ง่าย ซึ่งมีชาวเน็ตจำนวนมากเข้ามาแสดงความคิดเห็นในเชิงเห็นด้วย

#### 4.เผยแพร่คลิปเก่าเลื่อนฉีดวัคซีนแอสตรา

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์แนวหน้า

-มีการนำคลิปข่าวเก่าของ สร. ประเด็นเลื่อนฉีดวัคซีนแอสตราเซเนกาเนื่องจากทำให้ล้มเลือดอุดตันมาแชร์อีกครั้ง ทั้งที่ก่อนหน้านี้ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมยืนยันแล้วว่าเป็นข้อมูลเท็จ และสร.ได้ชี้แจงว่าไม่มีการเลื่อนฉีดวัคซีนแต่อย่างใด โดยผู้สื่อข่าวคลิปปดกล่าวมาเผยแพร่คงมีเจตนาสร้างความสับสน

ให้กับประชาชนที่กำลังฉีดวัคซีนและรอฉีดวัคซีนตามแผนของรัฐบาล

#### 5.บุคคลสเตอร์ใหม่โรงงานชำแหละไก่

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ไทยรัฐ

-หลังมีคลัสเตอร์ใหม่โรงงานชำแหละไก่ อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา ติดโควิดกว่าร้อยละ 10 ชาวบ้านขอให้ผู้ว่าฯ สั่งปิดโรงงาน ขณะที่ทีมแพทย์พยาบาล รพ.พนมสารคาม พร้อมจนท.สาธารณสุข ตั้งจุดคัดกรองตรวจคนงานในโรงงาน รอผลตรวจอีก 500 คน

#### 6.ลารายชื่อปลดล็อควัคซีนทางเลือก

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์เดลินิวส์

-กลุ่มหมอไม่ทน เปิดแคมเปญลารายชื่อประชาชนผ่านเว็บไซต์ Change.org เรียกร้องให้ สธ. อภ. และรัฐบาล ปลดล็อควัคซีนตัวอื่น เนื่องจากสายพันธุ์อินเดียได้ระบาดแล้ว ล่าสุดมีผู้ลงชื่อกว่า 2 แสนคน

#### 7.คลัสเตอร์โรงงานแกลลคอมพ์เขาย้อย

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์สยามรัฐ, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, ผู้จัดการ

-สสจ.เพชรบุรี รายงานคลัสเตอร์โรงงานแกลลคอมพ์เขาย้อย ติดเชื้อเพิ่ม 437 ราย สะสม 2,111 ราย แยกเป็น แรงงานไทย 781 ราย ต่างด้าว 1,330 ราย ด้านผู้ว่าฯ เพชรบุรี มีคำสั่งให้พนักงานแรงงานของโรงงานแกลลคอมพ์ไปรายงานตัวต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรค หรือจนท.สาธารณสุขในพื้นที่ที่ตนพักอาศัยภายใน 3 วัน เพื่อรับการตรวจคัดกรองโควิด 19

#### 8.ผู้ป่วยไม่ยอมรายงานตัว

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน

-นายเลิศพันธุ์ สิบบรรเลงเสนาะ นายอำเภอประทาย จ.นครราชสีมา แจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษผู้ป่วยชายอายุ 47 ปี กรณีวันที่ 4-6 พ.ค. เดินทางมาจากกรุงเทพฯ และสมุทรปราการ แต่ไม่ได้รายงานตัวกับผู้นำชุมชนหรือสม.ในพื้นที่ภายใน 12 ชั่วโมง และยังทำกิจกรรมประจำวันตามปกติ ทำให้เกิดการแพร่เชื้อทั้งครอบครัวและเพื่อนรวม 16 ราย จนต้องสั่งปิดหมู่บ้าน

#### 9.เยาวชนในกรมพินิจฯ ติดเชื้อ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด

-กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เผยการตรวจเชิงรุกในจังหวัดควบคุมสูงสุด กรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ รวมถึงในเขตภาคเหนือ ยังไม่มีเยาวชนติดเชื้อ ส่วนที่ศูนย์ฝึกและอบรมฯ เขต 9 ยะลา พบเยาวชนติดเชื้อแล้ว 2 ราย เร่งสั่งกักตัวผู้สัมผัสใกล้ชิดทันที พร้อมจัดตั้งรพ.สนามชั่วคราว คัดกรองจนท.และเยาวชนภายในศูนย์ฝึกฯ 188 คน พบติดเชื้อเพิ่มอีก 21 ราย ยังไม่แสดงอาการ ยืนยันยังควบคุมสถานการณ์ได้และไม่มีอาการปกปิดข้อมูล

#### 10.ให้ลือคดาวน้ชุมชนหลักสี่

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด

-นายสิระ เจนจาคะ ส.ส.กทม. พรรคพลังประชารัฐ เรียกร้องให้กทม. และศบค. ประกาศลือคดาวน้ 7 ชุมชนรอบแคมป์คนงานหลักสี่เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดไม่ให้ขยายวงกว้าง และต้องตรวจสอบว่า บมจ.อิตาเลียนไทย ดีเวล็อปเม้นต์ ลักลอบใช้แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายหรือไม่

#### 11.ผลข้างเคียงหลังฉีดวัคซีน

สื่อที่นำเสนอ : Twitter

-ผู้ใช้งาน @bai\_toeytuey ระบุ มีผู้ป่วยอ่อนแรงจากการฉีดวัคซีนซิโนแวคเข้ามาติดตามอาการ ระบุว่าสามารถทำงานได้แต่ไม่เหมือนเดิม ระหว่างวันมีอาการเหนื่อยง่าย แขนขาอ่อนแรง แจ้งรพ.ระยองแล้ว แต่ไม่รับฟัง ไม่เยียวยา และปิดข่าว

-ผู้ใช้งาน @zotangnoy เผยภาพพบทสนทนา ระบุ มีชาว จ.สกลนคร ทำงานอยู่ กทม. ฉีดวัคซีนของซิโนแวคแล้วเสียชีวิต

มาตรการของ สธ. ศบค. และหน่วยงานอื่นๆ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, แนวหน้า, ข่าวสด) เว็บไซต์ (เดลินิวส์, แนวหน้า, ผจก., สยามรัฐ, กท.ธุรกิจ, ch7, sanook, 77kaoded, thaigov, newtv, INN, mcot, acnews, thailandplus, thestandard)

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. ลงพื้นที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาชาครราชสีมา ส่งมอบวัคซีนโควิด 19 จำนวน 100,000 โดส ฉีดให้กับประชาชนในพื้นที่ พร้อมย้ำช่องทางทางการแพทย์เป็นฉีดวัคซีนในแต่ละจังหวัดมีหลายช่องทาง ขอให้ประชาชนลงทะเบียนเพื่อรับวัคซีนผ่านระบบหมอพร้อม หรือระบบที่แต่ละจังหวัดกำหนด โดยให้ออม.เข้าไปสร้างความมั่นใจในการรับวัคซีนกับประชาชนแต่ละพื้นที่

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน, ผู้จัดการ, กท.ธุรกิจ, กรมประชาสัมพันธ์, ch7, INN, acnews, newtv, thailandplus

-นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัด สธ. เผย ขณะนี้รพ.บุษราคัมรับดูแลผู้ป่วยโควิดแล้ว 590 ราย หายกลับบ้าน 13 ราย ส่งต่อ 23 ราย อยู่ระหว่างรักษา 554 ราย เป็นผู้ป่วยอาการเล็กน้อย 388 ราย และอาการปานกลาง 166 ราย โดย 3-4 วันที่ผ่านมา มีผู้ป่วยรับใหม่ 80-90 รายต่อวัน หากมีผู้ป่วยโควิดเข้ามารักษาเพิ่มขึ้น คาดว่าจำนวนเตียงที่เตรียมไว้จะไม่สามารถรองรับได้ จึงวางแผนจัดเตรียมพื้นที่และระบบต่างๆ ไว้พร้อมเปิดบริการเฟส 2 ขยายเตียงเพิ่มอีก 1 พันเตียง

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์คมชัดลึก, INN

-นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย ย้ำ ตลาดยังต้องยกการ์ดสูง หลังพบผู้ติดเชื้อรายใหม่เป็นแบบกลุ่มก้อนในย่านตลาดสี่มุมเมือง และตลาดบางกปิ แนะนำผู้ประกอบการเน้นล้างตลาดตามหลักสุขาภิบาลอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง พร้อมเข้มงวดการปฏิบัติตามมาตรการ สธ. อย่าง

## เครื่องคิด

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ ChiangmaiNews

- อธิบดีกรมอนามัย และโรงงานผลิตน้ำแข็งคุมเข้มความสะอาดปลอดภัยทุกกระบวนการผลิต ลดปนเปื้อนเชื้อโรค ต้องมีการคัดกรองคนงานก่อนทำงานทุกวัน เพื่อประเมินความเสี่ยงโรคโควิด 19

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ผู้จัดการ

- นพ.สราวุฒิ บุญสุข รองอธิบดีกรมอนามัย ย้ำมาตรการป้องกันโควิด 19 ในสถานประกอบการสนามกอล์ฟ เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้ใช้บริการ ให้สนามกอล์ฟทุกแห่งประเมินตนเองผ่านแพลตฟอร์ม Thai Stop COVID Plus

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์กท.ธุรกิจ

- กรมสุขภาพจิต แนะนำ 5 วิธีติดตามข่าวสารโรคโควิด 19 ได้แก่ 1.แบ่งเวลาติดตามข่าวสารอย่างพอดี 2.ทำกิจวัตรประจำวันให้เป็นปกติ 3.ไม่ดูข่าวหรือรับข้อมูลข่าวสารเรื่องการเจ็บป่วยหรือจำนวนผู้ติดเชื้อเพียงเรื่องเดียว ควรมีความเข้าใจและเปิดรับข้อมูลข่าวสารที่แตกต่าง มีความหลากหลาย 4.นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ และ 5.ผ่อนคลายความวิตกกังวล โดยสนใจทำกิจกรรมอื่นๆ ที่ไม่ใช้การเสพข้อมูลข่าวสาร

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.ข่าวสด, เว็บไซต์ (มติชน, ไทยรัฐ, แนวหน้า, ผู้จัดการ, ch7)

- นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษก ศบค. ย้ำว่า สถานการณ์การติดเชื้อที่เพิ่มขึ้นทำให้ยังไม่น่าไว้วางใจ โดยเฉพาะพื้นที่กรุงเทพฯ จึงปรับระบบนำส่งผู้ป่วยโดยมีสพ.ทำหน้าที่นำส่งผู้ป่วย แบ่งเป็น 6 โซน โดยกลุ่มสีเหลืองและแดงต้องได้รับการรักษาตัวในรพ. ส่วนกลุ่มสีเขียวเฝ้ารักษาและดูอาการใน Hospital ทั้งนี้ อัตราการติดเชื้อรายใหม่อยู่ในเขตกรุงเทพฯ มากที่สุด โดยมีคลัสเตอร์เฝ้าระวังรวม 28 แห่ง สำหรับการตรวจหาเชื้อโควิด ทั้งคนไทยและต่างด้าวมีสิทธิ์เข้ารับการตรวจหาเชื้อ เพียงแสดงตัวกับหน่วยงานสาธารณสุขใกล้บ้าน หรือผู้ประกอบการนำกลุ่มแรงงานที่สงสัยเข้ารับการตรวจ ซึ่งสส.ได้ขอจัดสรรงบประมาณไว้แล้ว

- ยอดการกระจายวัคซีนซิโนแวค 6 ล้านโดส ขณะนี้กระจายไปแล้วกว่า 3 ล้านโดส ที่เหลืออยู่ระหว่างรอการกระจาย และตรวจสอบประสิทธิภาพสำหรับยอดการฉีดวัคซีนสะสม 2,811,549 โดส แยกเป็นเข็มแรก 1,849,393 คน และเข็มสอง 962,156 คน ระบบหมอพร้อมมีการจองคิว 7,662,560 คน แยกเป็น กรุงเทพฯ 863,881 คน และต่างจังหวัด 6,798,679 คน

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.ข่าวสด, เว็บไซต์ไทยโพสต์

- ศ.นพ.ยง ภูวรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก จุฬาฯ ยืนยัน วัคซีนแอสตราเซนเนกามีประสิทธิภาพในการป้องกันโควิดสายพันธุ์อินเดีย และ WHO ยืนยันว่าวัคซีนที่ผ่านการอนุมัติสามารถป้องกันเชื้อกลายพันธุ์ได้ทั้งหมด

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.ข่าวสด, เว็บไซต์ (เดลินิวส์, กท.ธุรกิจ)

- กรมราชทัณฑ์ นำร่องฉีดวัคซีนที่เรือนจำพิเศษมีนบุรี ตั้งเป้าฉีดให้ต้องชังวันแรก 1,500 คน โดยคัดผู้ต้องชังกลุ่มเสี่ยงที่มีโรคประจำตัวและผู้ต้องชังสูงอายุ เข้ารับการฉีดวัคซีนก่อน จะฉีดเข็มแรกให้ผู้ต้องชังครบ 3,831 คน ภายใน 1 สัปดาห์ โดยกรมควบคุมโรคได้จัดสรรวัคซีนซิโนแวคให้และมีพยาบาลจาก รพ.นวมินทร์ 9 และทัณฑสถาน รพ.ราชทัณฑ์ เป็นผู้ดำเนินการฉีด ล่าสุดพบผู้ต้องชังติดเชื้อรายใหม่ 523 ราย รักษาหายแล้ว 218 ราย และอยู่ระหว่างรักษา 14,348 ราย

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ประชาไท

- นพ.เจตต์ ธรรมธัชอารี เลขาธิการ สปสช. ย้ำเอกชนห้ามเก็บค่าตรวจรักษากลุ่มเสี่ยงโควิด 19 รวมถึงเงินเพิ่มพิเศษหรือค่ามัดจำล่วงหน้าจากผู้ป่วย หากมีรายการนอกบัญชีให้รพ.เอกชนขอขยายรายการค่าใช้จ่ายไปที่อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.ข่าวสด

- เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ สปสช. จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบหลังฉีดวัคซีนป้องกันโควิดของภาครัฐ ถ้าตาย-พิการ จ่ายไม่เกิน 400,000 บาท เจ็บป่วยได้ 100,000 บาท ยกเว้นกรณีฉีดวัคซีนทางเลือกกับภาคเอกชน

- ปลัด มท. สั่งผู้ว่าฯ ทุกจังหวัด เตรียมความพร้อมจุดฉีดวัคซีนทั่วประเทศ 1,400 กว่าแห่ง เฉลี่ยวันละ 8.2 แสนคน

- รพ.จาง จ.ลำปาง ชี้แจงกรณีมีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านออนไลน์ว่ามีผู้ป่วย รพ.จาง อายุ 84 ปี เสียชีวิตจากโควิด 19 เป็นข้อมูลคลาดเคลื่อน ทำให้ครอบครัวผู้เสียชีวิตและประชาชนในหมู่บ้านได้รับผลกระทบในการใช้ชีวิตประจำวัน ผู้ป่วยรายดังกล่าวเสียชีวิตจากโรคชรา มีผลการยืนยันทางห้องปฏิบัติการไม่พบสารพันธุกรรมของเชื้อโควิด 19

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.ไทยรัฐ

- ร.ต.ท.หญิง สำรวม ชูลาภ รอง สว. (อก.) สน.ทุ่งสองห้อง เข้ารับการตรวจเชื้อเมื่อ 18 พ.ค. ณ ศูนย์การแพทย์จุฬารัตน์ หลังจากนั้นได้รับแจ้งว่าติดเชื้อโควิด 19 เข้ารับการรักษาที่รพ.ภูมิพล เสียชีวิต 22 พ.ค. ผู้ป่วยมีโรคประจำตัว ได้แก่ โรคปอดและโรคเบาหวาน

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.สยามกีฬา

- เพจ กรมการกงสุล โพสต์แจ้งข่าวสำหรับนักเรียนหรือนักศึกษาไทยที่ต้องไปศึกษาต่างประเทศ หากต้องการฉีดวัคซีนโควิด 19 สามารถติดต่อลงทะเบียนได้ตั้งแต่ 21-30 พ.ค. เริ่มฉีด 3-4 มิ.ย.นี้

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ INN, sanook

- สำนักบริการทางการแพทย์ประจำรัฐสภา ฉีดวัคซีนป้องกันโควิดให้ ส.ส. และเจ้าหน้าที่ประจำรัฐสภา ก่อนเปิดสมัยประชุม

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ thebangkokinsight

- ตลาดยิ่งเจริญ ประกาศปิดอีก 3 วัน พร้อมเปิดให้บริการ 27 พ.ค. นี้ หลังผู้ติดเชื้อโควิดจำนวนหนึ่งยังไม่ได้เตียง จึงต้องกักตัวอยู่ในห้องพัก

## ประเด็นข่าว

## ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ

**เตือนภัยสุขภาพช่วงฤดูฝน**

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ผู้จัดการ, กท.ธุรกิจ

-นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค ออกประกาศเตือนโรคและภัยสุขภาพ 5 กลุ่ม ประกอบด้วย 8 โรค และ 3 ภัยสุขภาพที่ควรระมัดระวังในช่วงฤดูฝน

**เตือนใช้เลือดประจำเดือนมาส์กหน้า**

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ผู้จัดการ

-นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เตือนกรณีหญิงสาวรายหนึ่งในสหรัฐฯ แชร์สูตรการมาส์กหน้าโดยใช้เลือดประจำเดือนของตัวเอง อ้างว่าทำให้หน้าเนียนนุ่ม คุ้อ่อนกว่าวัย ว่า การใช้เลือดประจำเดือนมาส์กหน้าเสี่ยงต่อการติดเชื้อ เพราะเลือดประจำเดือนต้องผ่านจากช่องคลอดซึ่งเป็นบริเวณที่มีเชื้อโรคจำนวนมาก และยังอยู่ใกล้กับท่อปัสสาวะและทวารหนัก ซึ่งอาจทำให้มีการติดเชื้อปนเปื้อนได้ง่าย